

THE HIGHLIGHTS

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรสมานสามัคคี เมืองสุโขทัย

“เป้าหมายของคริสตจักรเรา คือต้องการที่จะประกาศพระกิตติคุณ แต่ในช่วงเริ่มต้นนั้น เด็กๆ ของเราก็น้อยมาก เราก็คิดว่า ถ้าไม่มีเด็กเข้า เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตของคริสตจักรได้เลย แต่ถ้าเรานำเด็กรับเชื่อ สร้างและดูแลพวกเขา พวกเขา ก็จะเป็นอนาคตให้คริสตจักรได้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้ประกาศกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ให้ได้รู้จักกับพระเจ้าด้วยค่ะ”

ศจ.สุนันทกา รูปเรือง

ศิษยาภิบาลคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มิตรร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ

คริสตจักรคู่มิตร ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่

www.compassionthailand.com/newsletter





อาคารศูนย์พัฒนาเด็กสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย

สารบัญ

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักร
สมานสามัคคีเมืองสุโขทัยพลังแห่ง
ความหวังเพื่อเด็กและเยาวชนแบบ
องค์รวม 02

แนวคิดจากกระบวนการ QFG จุด
ประกายพันธกิจแบบองค์รวม 05

สานต่อพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์
รวมด้วยหัวใจและความเชื่อมั่น 06

แบ่งปันพระพร 08

- ศาสนาจารย์สุนันท์กา รูปเรือง
- นางสาวปาริตา ชาติพยัคฆ์
- นางสาวสุกัญญา ปานผึ้ง
- บี เยาวชนในโครงการ
- นางปิยะนุจ สุขหาญ

เสริมสร้างศักยภาพ
ข่าวกิจกรรมจากโครงการ 11

จดหมายข่าว

คอมแพสชั่นประเทศไทย

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนา เด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

ฉบับเดือนมิถุนายน 2568



คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย

คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่อยู่ภายใต้องค์การคริสตจักรสมานสามัคคีแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ดำเนินพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐและเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้กับพี่น้องในชุมชนมายาวนาน ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1985 โดยตัวคริสตจักรตั้งอยู่ในตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมือง

คริสตจักรแห่งนี้ เริ่มต้นจากกลุ่มครอบครัวเล็ก ๆ 1-2 ครอบครัว ที่เข้าบ้านอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยเพื่อใช้นมัสการ มีพันธกิจร่วมกับมิชชันนารีและศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐในตัวเมือง ต่อมาได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน และดำเนินงานอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 30 ปี โดยมีจำนวนผู้เชื่อที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณคือ ศาสนาจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร ซึ่งรับใช้ในคริสตจักรแห่งนี้มานานกว่า 20 ปี เป็นที่รักและเคารพของสมาชิกทั้งในด้านการสอนพระคัมภีร์และการดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด ในด้านพันธกิจและนิมิต ซึ่งคริสตจักรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิก โดยมุ่งหวังให้พี่น้องที่เข้ามานมัสการ ได้หลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำมาหาเลี้ยงชีพและพักผ่อนในพระเจ้า ตามมัทธิว 11:28 ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ประจำคริสตจักร

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา แล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก” — มัทธิว 11:28

แม้คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย จะเน้นด้านการอบรมและสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ก็ยังคงมุ่งประกาศข่าวประเสริฐผ่านกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาส งานสัมพันธ์ในชุมชน และการมีส่วนร่วมกับองค์กรพันธมิตรอย่าง Compassion เพื่อเข้าถึงและดูแลผู้คนอย่างรอบด้าน

ศาสนาจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง ศิษยาภิบาลคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย ได้กล่าวว่า “เรามองเห็นว่า การทำงานพัฒนาเด็ก เราสามารถทำงานกับผู้ปกครองของเด็กได้ เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กนั้นได้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้า อันนี้คือสิ่งที่เป็เป้าหมายของเรา เราอยากจะประกาศกับครอบครัวของเขาด้วย อันนี้คือสิ่งที่เป็เป้าหมายของเราในการทำงานคอมแพสชั่น”



นางสาวปาริตา ชาติพรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักร สมานสามัคคีเมืองสุโขทัย พลังแห่งความหวังเพื่อ เด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย ที่คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย มีความตั้งใจจะประกาศและสร้างสาวกในคริสตจักรท้องถิ่น จึงได้ร่วมงานกับมูลนิธิธรรมาทรในการจัดตั้งโครงการขึ้น ภายใต้ชื่อ **“ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย”** โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ, การเรียนรู้, สังคม-อารมณ์ และจริยธรรม ซึ่งในช่วงเริ่มต้น มีเด็กร่วมโครงการทั้งสิ้น 130 คน มีเจ้าหน้าที่ 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการโครงการ ฝ่ายเหรียญกฐิก และผู้ประสานงานข้อมูลเด็ก เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และคริสตจักรให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ดูแลเด็กจำนวน 89 คน แม้จำนวนเด็กจะลดลงจากช่วงเริ่มต้น แต่โครงการยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจและเป้าหมายเดิม คือ การพัฒนาเด็กให้เติบโตในทางของพระเจ้า และสามารถรับมือกับความท้าทายของชีวิตได้

ศาสนาจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง ศิษยาภิบาลคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย ได้เล่าถึงปัญหาที่พบในชุมชน ก่อนที่จะได้ร่วมมือกับมูลนิธิธรรมาทรในการพัฒนาเด็กว่า **“หนึ่งในปัญหาหลักที่สังเกตเห็นในชุมชน ก็คือความยากจนและครอบครัวที่ไม่มั่นคง พ่อแม่จำนวนไม่น้อยแยกทางกัน ทอดทิ้งลูกหลานให้อยู่กับปู่ย่าหรือตายาย บางครอบครัวมีปัญหาการติดยาเสพติด และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการของเด็ก แม้หลังจากเริ่มโครงการแล้ว ปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ แต่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะกับครอบครัวที่เปิดใจและยินดีให้ความร่วมมือ ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้น”**

โครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย” ได้มีแนวทางดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบรายบุคคลและรายครอบครัว ทีมเจ้าหน้าที่จะพยายามเข้าถึงครอบครัวที่เปิดใจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งมากขึ้น และในขณะเดียวกัน ทางโครงการฯ ยังจัดกิจกรรมกลุ่มควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะชีวิต การเสริมสร้างวินัย และกิจกรรมฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อพัฒนาเด็กให้สมดุลในทุกด้าน ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงครอบครัวบางกลุ่ม แต่ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย ก็ยังคงยืนหยัดในพันธกิจแห่งความรัก ความเมตตา และความหวัง โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงหนึ่งชีวิต ก็มีคุณค่ามหาศาลในสายพระเนตรของพระเจ้า

ศิษย์เก่า : ผลลัพธ์ของการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย” ได้มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากเติบโตขึ้นจากโครงการฯ จนกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และหลากหลายบทบาทในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มศิษย์เก่า ที่มีทั้งสิ้น 20 คน ที่ได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคง เช่น ข้าราชการ พยาบาล ครู พนักงานบริษัทในกรุงเทพฯ ช่างเทคนิค รวมถึงผู้ประกอบการอิสระและค้าขาย และสิ่งที่น่าสนใจคือไม่เพียงแต่พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่หลายคนยังคงมีใจรับใช้ และหวนกลับมาสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันมีศิษย์เก่าประมาณ 4 คนที่กลับมาร่วมรับใช้ในบทบาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การร่วมทีมสอนในกิจกรรมวันเสาร์ , ทีมนมัสการ , ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนสร้างสาวก รวมถึง

การถ่ายทอดทักษะอาชีพให้กับรุ่นน้องในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีศิษย์เก่าที่ใช้ทักษะในสายงานของตนเอง กลับมาช่วยเหลือคริสตจักร เช่น พยาบาลที่อาสาช่วยตรวจสุขภาพเด็ก และช่างเทคนิคที่ช่วยดูแลระบบไฟฟ้าและงานซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในอาคาร จะเห็นได้ว่า แม้ว่าศิษย์เก่าบางคนจะย้ายถิ่นฐานหรือทำงานในพื้นที่อื่น และไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังมีศิษย์เก่าหลายคนที่ยังอยู่ในพื้นที่และสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรในด้านต่าง ๆ นี่คือผลลัพธ์ของการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกลับคืนสู่คริสตจักรและชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กิจกรรมที่สร้างสรรค์ : สะพานแห่งความหวังระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และคริสตจักร

ในพันธกิจของโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย” ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเสริม แต่เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงชีวิต

นางสาวปาริตา ขาดพิยัคฆ์ ผู้จัดการโครงการ ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ และสร้างความประทับใจทั้งเยาวชน ผู้ปกครองและคริสตจักร ว่า **“หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งเด็กและผู้ปกครองคือการเดินทางนอกสถานที่ร่วมกันโดยคริสตจักรจะจัดทริป ที่รวมทั้งเด็กและผู้ปกครอง เราจะใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ในการสอนพระคำของพระเจ้า ก่อนที่ทุกคนจะร่วมสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยว ถือเป็นช่วงเวลา ที่ทุกคนตื่นเต็น มีความสุข ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ปกครอง และเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารพระกิตติคุณด้วยค่ะ”**

กิจกรรมอีกประเภทที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเด็กและเยาวชนคือ ค่ายคริสเตียน ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระดับคริสตจักรและจากโครงการพัฒนาเด็ก เด็ก ๆ ให้ความสนใจและตั้งตารอ เพราะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ สนุกสนาน และได้สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนพิเศษโดยคริสตจักรได้จัดหาครูสอนพิเศษหรือหลักสูตรออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะกับเด็กที่มีใจรักการเรียนรู้ และต้องการการเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการเป็นพิเศษ

ส่วนในแง่ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม

ประชุม เพื่อหารือแนวทางการดูแลเด็ก การให้ความร่วมมือในการสนับสนุนลูกหลานในด้านการศึกษา หรือแม้แต่การมาช่วยจัดเตรียมอาหารในงานสำคัญ เช่น วันคริสต์มาส นอกจากนี้ ผู้ปกครองบางท่าน ยังเสนอแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เช่น การขอเพิ่มชั่วโมงเรียนพิเศษ เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้น ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นของผู้ปกครองในเรื่องมุมมองที่มีต่อการศึกษา

“จากเดิมที่พ่อแม่อาจไม่เข้าใจว่าควรสนับสนุนบุตรหลานอย่างไร ก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามากขึ้น และเข้าใจว่า ควรใช้วิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่การบังคับให้ไปโรงเรียนเท่านั้นค่ะ”

ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรืองกล่าว

ไม่เพียงเท่านั้น เจ้าหน้าที่โครงการฯ ยังเน้นการออกไปเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนแบบรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคน ซึ่งจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่การติดตาม แต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง นำไปสู่โอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐให้ทั้งเด็กและครอบครัวให้ได้รับรู้จักพระเจ้าอีกด้วย

“แม่อาจจะไม่เห็นผลในทุกกรณี แต่ก็มีบางครอบครัวที่เปิดใจและต้อนรับพระเจ้า และบางครอบครัว ที่มีแค่เด็กเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้า แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวค่ะ”

นางสาวปาริตา ขาดพิยัคฆ์ ผู้จัดการโครงการกล่าว

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมของโครงการฯ จึงไม่ใช่แค่การสร้างความรู้หรือความสนุกสนาน แต่เป็นสะพานแห่งความเข้าใจ ที่เชื่อมระหว่างคริสตจักร เด็ก และผู้ปกครองไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านพฤติกรรม มุมมอง และจิตวิญญาณอีกด้วย

พันธกิจสัมผัสหัวใจ : ผลลัพธ์ของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย การทำพันธกิจพัฒนาเด็กไม่ใช่เพียงเรื่องของกิจกรรมหรือเป้าหมายรายปีเท่านั้น หากแต่เป็นพันธกิจการเดินทางแห่งความหวังที่ยาวนาน และมีเป้าหมายเพื่อปรารถนาที่จะเห็นชีวิตเด็กและครอบครัว ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์สำคัญ จากการทำงานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม คือการที่เด็กได้นำพ่อแม่มารู้จักกับพระเจ้า แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกครอบครัว แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นจริง ได้สะท้อน

ให้เห็นว่า พันธกิจนี้กำลังทำงานในระดับลึกถึงสถาบันครอบครัว ที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคม ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเด็กเท่านั้น

ในประเด็นนี้ ศาสนาจารย์สุนันท์ทา รูปเรื่อง ได้กล่าวว่า “ในบางครอบครัว เด็กมีความกล้าในการแบ่งปันความเชื่อกับพ่อแม่ แม้คำพูดอาจยังไร้หลักการทางศาสนาสาสตร์ แต่เต็มเปี่ยมด้วยความจริงใจ เช่น “แม่มาเชื่อพระเจ้านะ จะได้ไม่ตกนรก” แต่เชื่อไหมคะว่า คำพูดที่เรียบง่ายเช่นนี้ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ปกครองของเด็กเริ่มเปิดใจและสัมผัสได้ถึงความรัก ความหวังโยจากคริสตจักรและจากทางโครงการ”

นอกจากนั้น นางสาวปาริตา ขาดิพยัคฆ์ ผู้จัดการโครงการ ยังได้เล่าถึงอีกหนึ่งเรื่องราว ที่เป็นผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมว่า

“มีเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง ที่เคยหลงทางกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง แต่เมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคริสตจักร ได้รับการดูแลและหนุนใจอย่างต่อเนื่อง วันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง เลิกเสพยา และเปิดใจรับเชื่อในพระเจ้า เขาพูดด้วยตัวเองเลยนะคะว่า “ถ้าไม่มีพระเจ้าดูแลชีวิตไว้ตอนนี้คงติดคุกไปแล้ว” แล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของตนเองเท่านั้นนะคะ แต่ยังส่งผลต่อครอบครัวด้วย เพราะเมื่อพ่อแม่ของเขาเริ่มมีความสัมพันธ์กับคริสตจักร แม้ยังไม่เปิดใจเชื่ออย่างเต็มที่ แต่ก็เริ่มให้ความไว้วางใจ และพร้อมเข้ามาช่วยเหลือในเวลาทีคริสตจักรมี

ความต้องการ เช่น การดูแลศิษยาภิบาล หรือช่วยจัดหาอาหารยามเจ็บป่วย ซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแบบนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรักแท้ที่พันธกิจได้ปลูกฝังเอาไว้ค่ะ”

อีกหนึ่งผลลัพธ์ที่คริสตจักรมองเห็นเป็นความสำเร็จ คือการที่ชุมชนเริ่มยอมรับและไว้วางใจมากขึ้น มีผู้ปกครองหลายท่าน ได้สอบถามถึงโอกาสในการให้ลูกหลานเข้าร่วมโครงการฯ แม้ในบางช่วงที่โครงการปิดรับสมัคร ก็ยังมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักรอย่างต่อเนื่อง บางคนถึงขั้นเสนอแนวคิดว่า อยากให้คริสตจักรเปิดเนอร์สเซอรี่ เพื่อรับดูแลเด็กเล็ก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของคริสตจักรในการปลูกฝังชีวิตที่ดีแก่เด็ก ๆ

“คริสตจักรของเรา ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อพี่น้องที่เชื่อแล้วเท่านั้น แต่เราต้องการ “อยู่เพื่อชุมชน” เป็นแสงสว่างท่ามกลางผู้คนที่ยังไม่รู้จักรพระเจ้า และเป็นสะพานสู่การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างออกไปด้วยค่ะ”

ศาสนาจารย์สุนันท์ทา รูปเรื่อง กล่าว

กล่าวได้ว่า ความสำเร็จของโครงการฯแห่งนี้ ไม่ได้วัดจากจำนวนแต่ชัดเจนในคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็ก ครอบครัว และความสัมพันธ์กับชุมชน คือผลลัพธ์ที่เกิดจากความรัก ความเสียสละ และการทำงานที่ไม่ยอมแพ้ของคริสตจักร และเจ้าหน้าที่โครงการทุกคน นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการพัฒนาเด็ก แต่คือการประกาศพระคุณของพระเจ้าผ่านชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และครอบครัวที่เริ่มต้นบทใหม่ด้วยความหวัง



เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย



ผู้จัดการ เด็กและเยาวชนในโครงการแสดงทักษะทางดนตรี

แนวคิดจากกระบวนการ QFG จุดประกายพันธกิจแบบองค์รวม

การอบรมกระบวนการ Qavah For Graduation (QFG) ได้เปิดมุมมองใหม่ให้กับคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัยในการดำเนินพันธกิจพัฒนาเด็กและชุมชนแบบองค์รวม โดยเฉพาะในเรื่องของ “กระบวนการ” ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งทั้งจากภายในคริสตจักรและภายนอกในชุมชนรอบข้าง

• เริ่มต้นจากภายใน สู่การเปลี่ยนแปลงภายนอก

สิ่งที่คริสตจักรเริ่มทำคือ การนำกระบวนการ Qavah For Graduation (QFG) มาประยุกต์ใช้กับสมาชิกภายในคริสตจักรก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องผู้เชื่อและกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็น “มือ” และ “เท้า” ที่จะเคลื่อนไปสู่ชุมชนในลำดับต่อไป เพราะหากคนภายในคริสตจักรยังไม่เข้าใจแนวทางหรือไม่เห็นคุณค่าของกระบวนการ ก็ยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชนได้

• สร้างสาวกผ่านแนวทาง Qavah For Graduation (QFG)

ทีมผู้นำเริ่มแทรกกระบวนการบางส่วนของกระบวนการ Qavah For Graduation (QFG) เข้าไปในการสร้างสาวก เพื่อให้พี่น้องในคริสตจักรมีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับการทำพันธกิจ ไม่ใช่เพียง

การนมัสการหรือจัดกิจกรรมในโบสถ์เท่านั้น แต่เป็นการออกไปมีบทบาทในชุมชนอย่างแท้จริง

• เริ่มลงพื้นที่ เปิดใจชุมชน

แม้จะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน แต่ทางคริสตจักรก็ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชนเป็นบางครั้งบางคราว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ในการเปิดใช้อาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมกับเด็กในละแวกนั้น เด็ก ๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์กับโครงการ ก็เริ่มกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งผ่านกิจกรรมเหล่านี้

• มองไปข้างหน้า : ชุมชนคือเป้าหมาย

อนาคตของพันธกิจแบบองค์รวม จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในคริสตจักร แต่ขยายไปสู่ชุมชนรอบข้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและครอบครัวที่ยังไม่คุ้นเคยกับคริสตจักร การจัดกิจกรรมพิเศษในชุมชนเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสเตียนได้มีส่วนในการประกาศ และรับใช้จริงในบริบทที่ใกล้ตัวมากที่สุด



กิจกรรมฝึกทักษะดนตรี



เด็กและเยาวชนในโครงการแสดงดนตรีเพื่อการประกาศ



งานคริสต์มาสของคริสตจักร

สานต่อพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมด้วยหัวใจและความเชื่อมั่น

ในด้านจริยธรรม คริสตจักรยังคงมุ่งเน้นการสอนพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในชั้นเรียนรวีวันอาทิตย์และกิจกรรมวันเสาร์ เพื่อปลูกฝังพื้นฐานความเชื่อและคุณธรรมในชีวิตของเด็ก ๆ ผ่านการเล่าเรื่องพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ

ด้านสังคมและอารมณ์ ยังได้รับการส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม การเล่นเกม การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในคริสตจักร เด็กยังคงได้รับการสอนเรื่องทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ด้านการศึกษา แม้จะไม่มียังงบประมาณสนับสนุนเหมือนในอดีต แต่คริสตจักรยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้ สำหรับเด็กที่ขาดแคลนในด้านนี้ จะมีการจัดสรรงบประมาณของคริสตจักรเพื่อตอบสนองความจำเป็น เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือแม้แต่จัดหาครูมาสอนเสริมในบางกรณี

ด้านสุขภาพร่างกาย เด็ก ๆ ยังคงได้รับการดูแลผ่านกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหว การเล่นเกม และการจัดอาหารกลางวันในบางโอกาส โดยคริสตจักรยังคงจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กได้รับทั้งสารอาหาร และการดูแลด้านร่างกายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ทางคริสตจักรยังคงดำเนินพันธกิจการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาของเยาวชนได้อย่างเฉพาะเจาะจง และให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุด ทั้งทางกายภาพและจิตใจ แม้ทรัพยากรจะจำกัด แต่คริสตจักรยังคงดำเนินพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่า การดูแลเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน คือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง ที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่งดงามของชุมชนในวันข้างหน้า

เดินหน้าต่อด้วยความหวัง : การเตรียมความพร้อมของคริสตจักรสู่พันธกิจอย่างยั่งยืน

แม้การสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมาทรในรูปแบบเดิมจะสิ้นสุดลง คริสตจักรสามารถมีสุขุทัย ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำพันธกิจพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมมาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการสื่อสารภายใน การดำเนินกิจกรรม และการสร้างเครือข่ายสนับสนุนจากภายนอก

• เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจ

สิ่งแรกที่คริสตจักรให้ความสำคัญ คือการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องสมาชิกและคณะกรรมการคริสตจักรว่า แม้การสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมาทรจะลดลง แต่พันธกิจกับเด็กจะยังคงเดินหน้าต่อไป จุดยืนนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในคริสตจักรซึ่งเห็นคุณค่า และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัวตลอดหลายปีที่ผ่านมา

• มองหาเครือข่ายเพื่อเสริมกำลัง

ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ คริสตจักรจึงเริ่มมองหาเครือข่ายภายนอกที่จะมาร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งจากภาครัฐ และองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสในการร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กอย่างต่อเนื่อง เพราะคริสตจักรยังมองว่า หากขาดพันธกิจในกลุ่มเด็ก ชีวิตของคริสตจักรเองก็จะขาดพลังกระตุ้นการเติบโตในอนาคต ดังนั้นการร่วมมือกับเครือข่ายจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้พันธกิจนี้ยั่งยืนได้

ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง กล่าวว่า “เมื่อมองย้อนกลับไปจริง ๆ แล้ว คริสตจักรได้รับการสนับสนุนจากคอมแพสชั่นในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การวางระบบงาน การผลักดันให้เกิดความเข้าใจในพันธกิจแบบองค์รวม ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณที่สามารถนำไปต่อยอดได้ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คริสตจักรสามารถทำพันธกิจได้อย่าง

เป็นรูปธรรม แต่ยังส่งผลให้คริสตจักรเป็นที่ยอมรับในชุมชนมากขึ้น พ่อแม่และครอบครัวของเด็กเปิดใจให้ความร่วมมือและมีความเชื่อมั่นในบทบาทของคริสตจักรในการดูแลเยาวชนในพื้นที่”

นอกจากการเสริมสร้างด้านการบริหาร มูลนิธิธรรมาทรยังได้ดูแลและหนุนเสริมจิตวิญญาณของทีมงานผ่านการอบรม การให้คำปรึกษา และการพัฒนาแผนงานที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างคนทำงานที่มั่นคงและมีทิศทางชัดเจนในการรับใช้

“หากไม่มีคอมแพสชั่นในช่วงเริ่มต้น คงไม่สามารถเข้าถึงชุมชนหรือได้รับใจจากผู้คนได้ลึกถึงเพียงนี้ แต่วันนี้ ด้วยรากฐานที่แข็งแรง คริสตจักรสามารถก้าวต่อไปได้ด้วยความเชื่อมั่น และความหวังว่าจะได้เห็นชุมชนรอบข้างเข้าถึงพระคุณของพระเจ้าในวงกว้างยิ่งขึ้น” ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง กล่าวเพิ่มเติม



งานคริสต์มาสในโครงการ



กิจกรรมฝึกทักษะทำอาหาร



กิจกรรมฝึกทักษะทำขนม



แบ่งปันพระพร

ศิษยาภิบาล | ศิษย์เก่า | เยาวชน | ผู้ปกครอง



ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง ศิษยาภิบาลคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย

สิ่งที่อยากเห็นในชีวิตของเด็ก ๆ และ นิมิตสำหรับคริสตจักรในอนาคต

หนึ่งในความหวังและภาระใจสำคัญของผู้นำคริสตจักร คือการได้เห็นเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพ ไม่เพียงแต่ในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน แต่ยังรวมถึงการมีชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าอย่างแท้จริง

ในฐานะผู้นำฝ่ายวิญญาณ ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง ศิษยาภิบาลคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย ได้กล่าวถึงนิมิตและความตั้งใจที่จะทำพันธกิจเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องว่า "อยากเห็นเด็ก ๆ กลายเป็นคนที่มีคุณภาพในที่ทำงานของเขา เป็นคนที่สามารถสำแดงและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้ในชีวิตประจำวัน การได้เห็นเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน เป็นเป้าหมายที่คริสตจักรมุ่งหวัง ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาเท่านั้น แต่เพื่อให้ชีวิตของเขาเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตต่อผู้คนรอบข้างด้วยค่ะ นี่คือสิ่งที่อยากเห็น"

มากกว่าการมาโบสถ์ คือการเป็นเจ้าของ พันธกิจ

อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่ในคริสตจักรอยากเห็น คือการที่เยาวชนมีส่วนร่วมในคริสตจักรอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่มานมัสการ แต่

อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่ในคริสตจักรอยากเห็น คือการที่เยาวชนมีส่วนร่วมในคริสตจักรอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่มานมัสการ แต่มีใจเป็นเจ้าของ มีความรับผิดชอบ และร่วมกันดูแลคริสตจักรในทุกมิติ ทั้งสถานที่ กิจกรรม และชีวิตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องร่วมชุมชน

"ไม่อยากจะให้เขาแค่ทำงานข้างนอก แล้วก็มาถวายสิบลด แต่อยากให้เขามีส่วนร่วม รับผิดชอบ มีภาระใจ และเห็นว่านี่คือคริสตจักรของเขาเอง เมื่อคนรุ่นใหม่รู้สึกกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรอย่างแท้จริง ความเข้มแข็งของชุมชนแห่งความเชื่อ ก็จะได้รับ การสืบต่อไปในระยะยาว" ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง กล่าว

นิมิตสำหรับอนาคต : การสืบทอดและ การเสริมสร้าง

สำหรับผู้คนที่กำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงวัยของการเกษียณ สิ่งที่อยู่ใจไม่ใช่เพียงการสิ้นสุด แต่คือการส่งต่อความเชื่อไปยังคนรุ่นถัดไป

ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง กล่าวว่า "ความฝันของผู้นำในช่วงปลายของพันธกิจ จึงไม่ใช่เพียงการดูแลคริสตจักรในปัจจุบัน แต่คือการเสริมสร้างคนรุ่นต่อไปให้สามารถยืนหยัด และกลายเป็นผู้นำในอนาคต ไม่ว่าจะในบทบาทของนักเรียน คนทำงาน หรือผู้นำคริสตจักรรุ่นใหม่"



นางสาวสุกัญญา ปานผิ้ง

นางสาวสุกัญญา ปานผิ้ง อาชีพพยาบาล ศิษย์เก่าของโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย” ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และรับเชื่อพระเจ้า ได้สัมผัสถึงพระคุณและการช่วยกู้ของพระเจ้า ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ตนได้เรียนรู้มาตลอดหลายปีว่า “สิ่งสำคัญคือได้เชื่อพระเจ้า รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาป รู้จักพระคุณของพระเจ้า ได้รับความรอด มีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย และการมาโครงการทำให้ได้เจอเพื่อน ได้ใช้เวลาเล่นกับเพื่อน ซึ่งก่อนที่จะมาโครงการเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ ไม่ได้สนใจการเข้าสังคม โครงการทำให้ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ ทั้งทำขนม ทำอาหาร เล่นดนตรี งานฝีมือประดิษฐ์ สามารถสร้างอาชีพได้ โครงการทำให้ได้เปลี่ยนแปลงจากที่คิดถึงแต่ตนเอง ทำให้ได้มองถึงคนที่อยู่รอบตัวของเรา การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะ”

ในแต่ละปีที่นางสาวสุกัญญา ปานผิ้ง ได้ร่วมโครงการ นอกจากทักษะอาชีพ วิชาความรู้ต่าง ๆ ที่เธอได้รับแล้ว เธอยังได้รับโอกาสใหม่ ๆ และได้รับการสนับสนุนและได้รับของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจจากผู้อุปการะด้วย

“ขอบคุณผู้อุปการะที่สนับสนุนทั้งเงินและได้สื่อสารกันผ่านจดหมาย ทำให้หนูได้รู้จักมากขึ้น ได้เห็นภาพสวย ๆ ที่ท่านส่งมา เห็นถึงการใส่ใจที่ไม่คิดว่าจะได้รับจากคนที่เราไม่เคยเจอ ขอขอบคุณคริสตจักรที่เป็นที่ที่ให้หนูได้มีโอกาสทำทุกกิจกรรม และสำคัญคือได้นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ได้รู้จักพี่น้องที่มานมัสการ ได้ใช้เวลาด้วยกัน และคริสตจักรให้ความรู้สึกเป็นครอบครัว เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก ที่ทุกคนไม่มีใครเป็นญาติกันจริง ๆ แต่เราสามารถเป็นพี่น้องในพระคริสต์ร่วมกันได้

ได้รับรู้ถึงความห่วงใย ขอขอบคุณทุกคำอธิษฐานที่พี่น้องในคริสตจักรอธิษฐานเพื่อหนูและครอบครัว ขอขอบคุณที่มีโครงการนี้แหละค่ะ”



บี เยาวชนในโครงการ

เช่นเดียวกันกับ บี เยาวชนโครงการ ซึ่งกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เธอได้กล่าวถึงโอกาสมากมายที่ได้รับผ่านโครงการว่า “สิ่งที่ได้รับจากการเข้าโครงการเยอะมาก เพราะอยู่มาทั้งชีวิต ได้ทั้งเพื่อน สังคม การเรียนรู้ การพัฒนาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การได้รับการอบรมจากทุกคนในโบสถ์ทำให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้ ทำให้เสาร์อาทิตย์ของหนูไม่มีวันเหงา”

บี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมาตั้งแต่เล็กจนโต สำหรับเธอคริสตจักรคือที่ที่ปลอดภัยเสมอ เป็นบ้านอีกหลัง ที่เธอสามารถเข้ามาได้ทุกเวลา

“ยิ่งคริสต์มาสทำให้เจอเพื่อนในโครงการทุกคน อบอุ่น และสนุกเสมอ ชอบที่ทุกคนที่โบสถ์ให้โอกาสเด็ก ๆ เสมอ แม้เขาจะไม่น่ารัก แต่ไม่มีใครไปตัดสินเค้า อยู่กับที่โบสถ์รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ทุกอย่างพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย โบสถ์เป็นที่ที่ปลอดภัยเสมอ”

ในอนาคต บี อยากทำอาชีพเกี่ยวกับบ่อสังหาริมทรัพย์ และทำสวนและโครงการฯ ก็เป็นหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เธอเดินทางต่อ รวมถึงพลังผลักดันในแง่บวกจากเจ้าหน้าที่โครงการ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเสมอมา

“ขอบคุณครูทุกคนที่โบสถ์ที่คอยอบรมสั่งสอนคอยให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางต่าง ๆ ในชีวิตตามช่วงวัย การได้

เห็นทุกการใช้ชีวิตปกติที่ดีของคน ทำให้หนูเองก็อยากเป็นแบบนั้นให้ได้ การได้เห็นครูไพรตอนเด็ก ๆ ก็เคยคิดว่าเมื่อเป็นแบบนี้คงใช้ชีวิตลำบาก แต่พอได้เติบโตมากับครูไพร ทำให้เห็นว่าแม้เป็นแบบนี้ แต่ก็ไม่มีอะไรที่ทำได้ เป็นคนที่หนูอยากเก่งให้ได้แบบนี้ แต่ก็อยากใจเย็นมาก ๆ แบบพี่เบน พี่เบนยิ้มให้กับทุกเรื่องราวเสมอ ครูเนตรที่เป็นครูที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าโครงการเป็นผู้หญิงที่เก่ง ทำอาหารอร่อย ดูแลลูกเก่ง ให้พูดทุกอย่างคงไม่หมด แต่ดีใจมากที่ได้เจอกับทุกคน ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้มาเจอกัน อยากขอบคุณโครงการดี ที่ให้หนูมาอยู่เป็น 10 ปี กิจกรรมดี ๆ ทุกอย่าง ขอขอบคุณผู้อุปการะที่สนับสนุนทั้งเงิน ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ การเขียนจดหมายที่เขียนถึงกันเป็น 10 ปี การแลกเปลี่ยนเรื่องราวของเรา ขอขอบคุณทุกการช่วยเหลือนะคะ”



นางปิยะนุช สุขหาย

ทางด้านของนางปิยะนุช สุขหาย ประกอบอาชีพค้าขาย เธอมีลูกทั้งหมด 2 คน มี 1 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เธอเล่าว่า

“มาร่วมประชุมผู้ปกครองเกือบทุกครั้ง เพื่อร่วมรับรู้ปัญหาของลูกและช่วยแก้ไขค่ะ สนับสนุนให้ลูกมาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ประทับใจผู้อุปการะ ที่คอยเขียนจดหมายติดต่อมาเสมอ แม้ไม่เคยเห็นหน้ากัน ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลทุกอย่าง”

ศาสตราจารย์สุนันท์ทา รูปเรือง กล่าวว่า

“เราได้เห็นพระพรของพระเจ้าในการเปิดทางให้พันธกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ได้เห็นเด็กหลายคนเติบโตขึ้นทั้งใน

ด้านชีวิตและความเชื่อ และที่สำคัญคือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของพี่น้องในคริสตจักร เมื่อก่อนบางคนมองว่าเด็กนี้เสียงดัง แล้วก็คุยกับเด็กไม่ค่อยดี แต่เมื่อเราเริ่มทำงานกับเด็ก พี่น้องในคริสตจักรก็เริ่มเห็นว่าเด็กเหล่านี้แหละคืออนาคตของคริสตจักรเรานะ เพราะฉะนั้น เขาก็เริ่มเปลี่ยน ก็เริ่มมาช่วยในส่วนที่เขาทำได้ในโครงการ ในกิจกรรมเด็ก เช่นทำอาหาร เราเห็นการอวยพรของพระเจ้า ในสายตาของเรา ความสำเร็จมันไม่ถึง 100% ทropic แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามันมีค่าและงดงามเสมอ เราเชื่อเช่นนั้น”

สิ่งที่เกิดขึ้น คือพระพรที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจ เพราะไม่ใช่แค่เด็กที่เปลี่ยน แต่หัวใจของผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปด้วย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง และเป็นผลจากการทรงนำของพระเจ้าอย่างแท้จริงสำหรับการทำพันธกิจของคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย



งานรับปริญญาของเยาวชนในโครงการ



พิธีรับบัพติศมาของเยาวชนในโครงการ



คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ ข่าวกิจกรรมจากโครงการ



เด็กและเยาวชนในคริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิงร่วมมือกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน



เด็กและเยาวชนในคริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิงร่วมมือกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบ้านห้วยกระทิง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก



แกนนำเยาวชน P2J ของคริสตจักรทุ่งจำเริงร่วมเขียนแผนและจัดการขยะในหมู่บ้าน



แกนนำเยาวชน P2J ของคริสตจักรทุ่งจำเริงร่วมกันเขียนแผนงานจัดการขยะและได้นำเสนอกับผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นจึงนำกลุ่มอนุชนในคริสตจักรจัดการขยะบริเวณรอบหมู่บ้านด้วยการเก็บขยะและนำมาคัดแยก แล้วนำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วไปขายเพื่อสร้างรายได้และอีกส่วนที่นำกลับมาใช้ไม่ได้ก็นำไปจัดการด้วยเตาเผาชีวมวลอย่างถูกวิธี



คริสตจักรห้วยผาเปิดโอกาสให้เยาวชน P2J รับใช้ นานมีสการประจำคริสตจักรช่วงเช้าวันอาทิตย์



เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา คริสตจักรเปิดโอกาสให้เยาวชน P2J ได้มีส่วนร่วมรับใช้ในการนมัสการประจำคริสตจักรช่วงเช้าวันอาทิตย์ โดยมอบหมายหน้าที่ให้เยาวชนในโครงการดำเนินรายการเองทั้งหมด



คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิงจัดค่ายรวีในหัวข้อ “พระเจ้าอยู่กับเราเสมอ”



คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิงจัดค่ายรวีในหัวข้อ “พระเจ้าอยู่กับเราเสมอ” มีข้อพระคัมภีร์ 1ยอห์น 4:19 “เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” เป็นหัวข้อหลักในการดำเนินค่าย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการเรียนรู้พระคัมภีร์และสร้างประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณผ่านบทเรียนและการร้องเพลงนมัสการพระเจ้า โดยมีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวน 60 คน



พี่เลี้ยงและอนุชน P2J จากคริสตจักรแม่หอยเดินทางออกมารับใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ้านทับซึ่งยังมีผู้เชื่อพระเจ้าไม่มาก และได้เยี่ยมเยียนเพื่อหนุนใจกลุ่มคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วย

พี่เลี้ยงและอนุชน P2J จากคริสตจักรแม่หอยเดินทางออกไปรับใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ้านทับซึ่งยังมีผู้เชื่อพระเจ้าไม่มาก และได้เยี่ยมเยียนเพื่อหนุนใจกลุ่มคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วย



คริสตจักรเดจิคอ ก็โก้เต๊ะคี และสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง ร่วมกันจัดค่ายจิตอาสาเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ในชื่อ "Save the World by ourselves"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา คริสตจักรเดจิคอ ก็โก้เต๊ะคี และสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง ร่วมกันจัดค่ายจิตอาสาเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 "Save the World by ourselves" ณ คริสตจักรเดจิคอ โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในปฐมกาล 2:15 และทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้นในพื้นที่คริสตจักร นอกจากนี้ยังได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าร่วมกัน พวกเขาได้ฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีม ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม และฟื้นฟูจิตวิญญาณผ่านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย



กลุ่มสตรีจากคริสตจักรห้วยบงสร้างเครือข่ายส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองเด็ก นำสินค้าไปจัดแสดงและเป็นวิทยากรสาธิตวิธีทำซูชิข้าวดอย ในงาน "ตลาดเกษตร ของดีจากชุมชน" ณ One Nimman

กลุ่มสตรีจากคริสตจักรห้วยบงสร้างเครือข่ายส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองเด็ก โดยร่วมกับมูลนิธิรักประเทศไทย กลุ่มคนเมืองแจ่มและภาคีเครือข่าย เพื่อรวบรวมผลผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองแม่แจ่มอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน นี้ กลุ่มสตรีของคริสตจักรนำข้าวป๊อโปะโละไปจำหน่ายและเป็นวิทยากรสาธิตวิธีทำซูชิข้าวดอย ในงาน "ตลาดเกษตร ของดีจากชุมชน" ณ One Nimman

